



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร ๐-๓๘๔๖-๒๓๐๐  
ที่ ขบ ๐๖๓๒/๑๓๐๒ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าง

เรียน สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม

ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจ อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ได้ดำเนินการจ้างเหมาถ่ายเอกสารในการดำเนินงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยงบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด กับ นางนงลักษณ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตประกาศเผยแพร่

(นางอุษา ชลวานิช)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ กীরดีหัตถยากร)

สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม



ประกาศ จังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารในการดำเนินงาน  
ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ  
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ได้มีการการจ้างเหมาถ่ายเอกสารในการดำเนินงาน ตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาถ่ายเอกสารในการดำเนินงาน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนงลักษณ์ วงษ์วัฒนพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ กิริติหัตถยากร)

สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี